

Hy vọng những thông tin mà chúng tôi chia sẻ dưới đây sẽ giúp bạn tìm hiểu rõ 520 có nghĩa là gì, nhằm giúp bạn tìm hiểu kỹ càng những thông tin thú vị liên quan đến từ con số 520 này nhé. Còn chần chờ gì nữa, hãy cùng xem ngay dưới đây.

### **Tham khảo thêm:**

- [Gen Z là gì? Chi tiết từ A-Z thông tin về thế hệ Gen Z bạn nên biết](#)
- [OTP là gì? Giải thích chi tiết mọi định nghĩa OTP chuẩn nhất](#)

### **520 là gì?**

Rất nhiều câu hỏi như 520 nghĩa là gì, 520 nghĩa là gì trong tình yêu? Vậy bạn có biết chính xác ý nghĩa của con số này không?

Theo đó, số 520 chính là một con số được các bạn trẻ Trung Quốc sử dụng làm "mật mã tình yêu", tượng trưng cho câu "I Love You" (anh yêu em hoặc em yêu anh).

Sở dĩ có cách "mã hóa" như vậy là vì người ta căn cứ trên sự đồng âm các số đếm và các câu từ có ý nghĩa thể hiện tình cảm trong tiếng Trung Quốc.

Cụ thể, trong tiếng Trung, số 520 phiên âm tiếng Trung là 五二零 / Wǔ'èr líng / là số có cách đọc đồng âm với cụm từ 我爱你 / Wǒ ài nǐ / – Tôi yêu bạn trong tiếng Trung. Vậy nên, người ta thường sử dụng con số này để bày tỏ tình cảm một cách đặc biệt, tế nhị với người mà họ yêu thương.



### *Nguồn gốc và ý nghĩa số 520 trong tình yêu*

Nguồn gốc xuất phát con số 520 xuất phát từ câu chuyện tình cảm động có thật tại Trung Quốc.

Chuyện kể rằng, có một chàng trai và một cô gái đều yêu thương nhau, nhưng chàng trai lại khá nhút nhát, rụt rè, sợ nàng từ chối nên không dám bày tỏ tình cảm của mình. Trong khi cô gái luôn mời mơn chờ đợi câu tỏ tình từ phía chàng trai.

Thời gian cứ thế trôi qua, vì quá nóng lòng chờ đợi, đến một ngày, cô gái quyết định nói khéo với chàng trai rằng: “Hôm nay anh đưa em về nhà bằng tuyến xe buýt số 520 nhé”. Chàng trai nghe thấy khá bối rối bởi tuyến buýt về nhà cô gái không phải là 520.

Anh chàng vẫn thắc mắc mãi tại sao cô gái lại yêu cầu mình nhất định phải đưa về bằng tuyến buýt số 520. Số 520 là gì? Tình cờ lúc ấy chàng trai nghe được thông

tin về tuyến buýt 520 trên radio chính là đồng âm của 我爱你 , chàng mới nhận ra nàng cũng thích mình. Kể từ đó, tình yêu của họ chính thức chớm nở.

Sau đó, mật mã tình yêu bằng số ngày càng được sử dụng rộng rãi. Trong quá trình sử dụng của thời đại công nghệ, việc nhắn tin tiếng Trung tốn khá nhiều thời gian. Người sử dụng thường có thói quen gửi tin nhắn bằng giọng nói hoặc một dãy ký tự. Các từ ngữ thể hiện tình cảm một cách thân mật thường được sử dụng bằng dãy số với tính tế nhị của chúng.



### *Ngày 520 là ngày gì?*

Ngày 520 ở Trung Quốc là gì? Ngày 20 tháng 5 và ngày 21 tháng 5 hàng năm là “Ngày lễ tình nhân trên Internet”, đây là lễ hội trực tuyến do cư dân mạng khởi xướng đầu tiên vào năm 2010. Những món quà trong ngày này sẽ mang xu hướng

quà “tinh thần” hơn. Thông thường sẽ là gửi lời yêu thương đến người ấy qua điện thoại di động, internet, đài phát thanh,...

Ngày 20 tháng 5 – 520 là lễ hội dành cho phụ nữ. Vào ngày này, người đàn ông sẽ tỏ tình với người con gái họ thích bằng số “520”, biểu thị ý nghĩa “anh yêu em”.

Còn ngày 21 tháng 5 – 521 là lễ hội dành cho nam giới. Vào ngày này, người phụ nữ được tỏ tình hôm trước sẽ đáp trả lại người đàn ông mà họ thích bằng số “521”, biểu thị ý nghĩa “em yêu anh”.

Trong ngày này, nhiều cặp đôi tại Trung Quốc cũng thường chọn để chụp ảnh cưới, đăng ký kết hôn, làm lễ cưới... nhằm lưu lại kỉ niệm đẹp trong ngày 520 đặc biệt.

### ***Những con số khác hay dùng trong tình yêu***

#### **520 999 là gì?**

Mật mã tình yêu bằng số em yêu anh có nhắc đến con số 520 999 là con số tượng trưng cho tình yêu vĩnh cửu. Tạm dịch là anh yêu em mãi mãi.

#### **520 1314 là gì?**

1314 – 一三一四 / Yīsānyīsì / – 一生一世 / Yīshēng yīshì / nghĩa là Trọn đời trọn kiếp.

#### **520 và 521 là gì?**

Ngoài 520 ra, 521 五二一 / Wǔ'èryī / khi đọc cùng khá giống 我爱你 , nên giới trẻ TQ cũng hay dùng 521 thay cho 520 để bày tỏ tình cảm một cách đặc biệt tinh tế với người mà họ yêu thương.

520 530 nghĩa là gì?

530 – 五二零 / Wūsān líng / – 我想你 / Wǒ xiǎng nǐ / Anh nhớ em.



**Tham khảo thêm:**

- [KOL là gì? Chi tiết từ A-Z thông tin về nghề KOL bạn nên biết](#)
- [Deadline là gì? Chạy deadline là gì? Bí quyết chạy deadline cực hiệu quả](#)

Hy vọng những thông tin chúng tôi tổng hợp trên đã giúp ích cho bạn tìm hiểu rõ về 520 là gì cũng như các thông tin thú vị về các mật mã tình yêu khác. Trân trọng.